

HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Tiến Thành,

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư công, đầu tư công

trung hạn, cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đê biển "Thấp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục

vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thái Bình, xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh và xây dựng phần mềm nền tảng đô thị thông minh tỉnh... Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban của HĐND tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ

sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật để trình kỳ họp HĐND tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, chuẩn bị chu đáo các hệ điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công, bảo đảm công tác thu ý kiến của các đại biểu, bổ

CÁC ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

dòng chảy, giải phóng vật cản phòng tránh mưa ngập úng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Những diện tích nuôi thủy sản nước lợ, mưa lớn sẽ làm ngọt hóa môi trường ao nuôi, tăng dân cần chủ động bơm tát nước, duy trì mực nước thích hợp, giữ cân bằng độ pH trong ao đầm, tránh tôm, cua, cá bị sốc do thay đổi môi trường.

khẩn trương khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước tại các diện tích lúa bị đổ nhằm tránh tình trạng lúa mọc mầm ảnh hưởng tới năng suất; ngay khi thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch lúa mùa; thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ an toàn cây màu vụ đông mới trồng. Cùng với đó, huyện chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi đóng các cống tưới, mở cống tiêu, triệt để tiêu nước mặt ruộng, sẵn sàng vận hành các trạm bơm tưới ứng khi có mưa lớn xảy ra.

đó, vó bè trên các trục sông, các đầu cống tiêu. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tổ chức hằng tháng, la tủa cành cây; triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống điện chiếu sáng; phối hợp với UBND các phường tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước đô thị.

bị hỏng do mưa lớn. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo dùng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả mùa bão. Yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các xã, thị trấn phân công lực lượng thường trực theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước để tận dụng tối đa mở các cống tiêu nước. Kiểm tra, phối hợp với các địa phương làm tốt công tác khơi thông dòng chảy, giải tỏa vật cản trên các tuyến sông thuộc địa bàn quản lý, hết công trình thu hoạch và bảo vệ sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu khi cần thiết.

Dự báo những ngày tới tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Cùng với tiêu tụt chảy, huyện sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu ứng khi cần thiết để đề phòng ngập úng, bảo vệ an toàn lúa mùa chưa thu hoạch, rau màu, cây vụ đông và diện tích nuôi trồng thủy sản.

Với cây vụ đông mới trồng đã có một số diện tích cây trồng sớm bị thiệt hại do ngập nước, dập nát. Do đó, các địa phương cần hướng dẫn nông dân vun cao luống, khơi thông rãnh thoát nước không để nước đọng vùng trũng mặt ruộng. Bố trí nguồn giống thay thế đối với diện tích vụ đông bị thiệt hại, bảo đảm sau khi thời tiết thuận lợi xuống giống gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch đề ra. Tiêu thoát nước nhanh với diện tích lúa bị ngã, đổ nhằm hạn chế tối đa thóc mọc mộng khi lúa chưa được thu hoạch.

* Trong hai ngày 8 - 9/10, nông dân thành phố Thái Bình tập trung ra đồng thu hoạch 450ha lúa mùa đã chín. Do ảnh hưởng của bão số 7, hơn 20ha cây màu vụ đông đã gieo trồng bị ngập úng. Theo dự báo, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa trong những ngày tới.

* Theo thống kê của UBND huyện Kiến Xương, do ảnh hưởng của mùa bão, đến sáng ngày 10/10 trên địa bàn huyện đã có trên 2.000ha lúa mùa bị đổ, trên 700ha cây vụ đông đã bị dập nát và ngập nước.

* Tại Vũ Thư, lượng mưa đo được từ 0 - 14 giờ ngày 10/10 ước tính trên 70mm. Qua kiểm tra đồng ruộng, chưa có diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng, tuy nhiên một số diện tích rau màu bị dập lá.

* Do ảnh hưởng của bão số 7, 400ha lúa và 200ha cây màu mới trồng của huyện Đông Hưng bị đổ, ngập úng.

* Mùa to kết hợp với gió giật mạnh những ngày qua đã làm 950/7.100ha lúa mùa của huyện Thái Thụy chưa thu hoạch bị đổ, 770ha cây màu vụ đông mới trồng bị ảnh hưởng. 4.300ha diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện hiện được bảo vệ an toàn.

Để chủ động phòng, chống úng, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống ngập úng cho các khu dân cư, đô thị, công nghiệp và các vùng sản xuất. Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại các đơn vị, doanh nghiệp, các vị trí xung yếu. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố tổ chức khơi thông dòng chảy, tiêu rãnh tiêu nước trong đồng, vớt bè bồng, giải phóng đàng

Toàn huyện còn gần 1.000ha lúa mùa chưa thu hoạch, bao gồm lúa mùa trà muộn và một số diện tích lúa chín chưa kịp thu hoạch và gần 2.000ha rau màu, cây vụ đông mới gieo trồng. Sáng ngày 10/10, huyện chỉ đạo các địa phương kiểm tra, sẵn sàng vận hành, mở các cống tiêu nước qua đê khi mực nước trong hệ thống cao hơn mực nước sông. Đến 10 giờ, một số cống qua đê đã được mở và tiêu nước thuận lợi. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các HTXNN chủ động kiểm tra, thu vớt bè bồng, rác thải tại các sông, kênh, giải tỏa ách tắc tại các gắm cầu, đầu cống để tiêu thoát nước, phòng ngừa úng.

Để chống úng cho lúa và cây màu, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã mở 5 cống tiêu nước nhằm rút cạn nước trong hệ thống mương máng nơi đồng. Các địa phương tổ chức khơi thông dòng chảy. Bà con nông dân bám đồng khơi dòng tiêu nước, một số vùng trũng bà con dùng máy bơm nước nhỏ bơm nước ra mương máng. Những ruộng lúa bị đổ, ngành Nông nghiệp và các địa phương vận động bà con nông dân huy động nhân lực gặt những diện tích lúa đã chín, buộc lại những diện tích lúa chưa chín.



Nông dân xã Thụy Bình (Thái Thụy) khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa mùa bị đổ tránh để thóc bị mọc mầm.



Nông dân xã Vũ Ninh (Kiến Xương) đội mưa ra đồng buộc dựng lúa.



Nông dân huyện Vũ Thư khơi thoát nước mặt ruộng để phòng ngập úng, bảo vệ an toàn diện tích cây màu.



Cơ quan chức năng huy động nhân lực, vật tư, máy móc xử lý sự cố sạt lở mái đê phía trong đồng đê cửa sông tả Hồng Hà.

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra ảnh hưởng của bão số 7 tại thị trấn Kiến Xương.

Kiểm tra tại cánh đồng thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương), xã Đông Hoàng (Tiền Hải) và tình hình tiêu thoát nước tại cống Lân (Tiền Hải), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh nhấn mạnh: Tình hình thời tiết những ngày tới dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Do vậy, ngành Nông nghiệp và các địa phương chủ động khơi thông dòng chảy, tranh thủ tiêu tụt chảy tốt, mở tối đa cống dưới đê, cống qua đê, tiêu nước triệt để trong hệ thống, tháo cạn nước trên mặt ruộng phục vụ thu hoạch lúa mùa, bảo vệ cây vụ đông đã trồng; sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu. Các địa phương chỉ đạo, tuyên truyền người dân ngay sau khi thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch lúa đã chín đồng thời buộc dựng diện tích lúa bị đổ.

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH Tìm kiếm cứu nạn ngư dân mất tích trên biển

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh: Khoảng 4 giờ ngày 9/10, phương tiện thủy mang biển kiểm soát TB.211.05TS, công suất máy 16,192 CV do anh N.V.R, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại xã Đông Long (Tiền Hải) làm chủ phương tiện và là người điều khiển; trên phương tiện có 9 người (7 nam, 2 nữ) trên hành trình từ cống An Long đến vị trí bãi triều ven biển thuộc xã Đông Long để khai thác ngao cho gia đình ông Vũ Ngọc Đò, thôn Hưng Long Nam, xã Đông Long. Đến khoảng 5 giờ 2 phút, khi phương tiện gần tới khu vực lạch Đình Vàng, giáp cồn Đông Bảo thuộc bãi triều xã Đông Long, ra bãi nuôi trồng hải sản khi đến đầu cồn, cách cửa sông Trà Lý khoảng 300m về hướng Đông do gió lớn kết hợp với sóng to khiến phương tiện bị chìm. 8 người đã kịp bơi vào bờ an toàn; 1 người là anh N.V.Q, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Nam Cường (Tiền Hải) bị sóng biển đánh ra xa và mất tích.

6 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Đồn Biên phòng Trà Lý đã báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo sự vụ 1 xuồng và 1 ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ ra vị trí tàu chìm phối hợp với ngư dân tổ chức tìm kiếm; đồng thời, chỉ đạo Đồn Biên phòng Trà Lý và Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Sau một thời gian tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi phát hiện thi thể nạn nhân trôi dạt vào chân cồn địa bàn xã Đông Long, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đưa thi thể anh N.V.Q lên bãi, tổ chức bảo vệ hiện trường và thông báo cho gia đình nạn nhân đến nhận diện. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương giải quyết sự việc, động viên, thăm hỏi và lo hậu sự cho nạn nhân.

TRINH CƯỜNG

Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn

Sáng ngày 10/10, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn trong các trường đại học, cao đẳng, THPT, trung tâm GDTX và dạy nghề năm 2021.

Tham gia hội nghị, hơn 50 bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, THPT, trung tâm GDTX và dạy nghề trong tỉnh được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn; hướng dẫn công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; kỹ năng tổ chức trò chơi tập thể; các chuyên đề về "Quản lý cảm xúc trong giao tiếp", "Chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu niên". Đây là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, thanh niên; nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, qua đó đẩy mạnh hơn nữa công tác đoàn trong các trường học, xây dựng tổ chức đoàn khi trường học ngày càng vững mạnh.

TU ANH

VŨ THƯ Chuẩn bị các điều kiện đón công dân mắc kẹt ở vùng dịch về

Để tiếp nhận người từ tỉnh ngoài, đặc biệt là đón công dân đang mắc kẹt ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam về, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư đã xây dựng phương án đón tiếp người từ tỉnh ngoài trở về địa phương.

Huyện phối hợp với chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp Tàn Đệ nắm chắc, quản lý chặt chẽ số người từ tỉnh ngoài về địa bàn huyện. Ngành Y tế từ huyện đến cơ sở, tổ phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương nắm chắc, phân loại cụ thể và hướng dẫn, giám sát việc khai báo y tế, chấp hành cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà đối với người từ tỉnh ngoài về địa bàn huyện. Huyện thiết lập thêm 1 cơ sở cách ly tập trung tại Trường Mầm non Minh Quang có sức chứa 150 người, sẵn sàng đưa vào hoạt động. Như vậy, với 2 cơ sở cách ly tập trung, trước mắt huyện có thể bảo đảm cách ly tập trung tại huyện cho 300 - 400 người. Ngoài ra, huyện yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, sẵn sàng phương án sử dụng các trường mầm non tại địa phương làm nơi cách ly tập trung khi cần thiết; chuẩn bị phương tiện, vật tư y tế theo phương châm "4 tại chỗ" để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi số người từ tỉnh ngoài trở về địa phương có thể tăng cao. Công an huyện tăng cường lực lượng, phối hợp làm tốt công tác giám sát, quản lý người từ tỉnh ngoài về và bảo đảm an ninh trật tự. Ban CHQS huyện chủ động chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ người cách ly tập trung...

QUYNH LƯU

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8338 ra ngày 4/10/2021)

Câu hỏi 14: Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại tòa án có được xem xét, kiến nghị lại không?

ngĩa vụ liên quan đến quyết định của tòa án, kiến nghị của viện kiểm sát nếu có căn cứ cho rằng nội dung thỏa thuận, thống nhất của các bên vi phạm một trong các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật này.

xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định. Trường hợp vi lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác mà họ không thực hiện được quyền đề nghị theo đúng thời hạn thì thời gian đó không tính vào thời hạn đề nghị.

3. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định của tòa án.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 40 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, các trường hợp chấm dứt hòa giải, đối thoại bao gồm:

1. Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành có thể bị xem xét lại để nghị của các bên, người đại diện hoặc người có quyền lợi,

2. Các bên, người đại diện hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến quyết định của tòa án có quyền đề nghị xem

1. Hòa giải thành, đối thoại thành; 2. Các bên không đạt được thỏa thuận, thống nhất về toàn bộ nội dung vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính hoặc chỉ thỏa thuận, thống nhất được một phần vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính nhưng

phần đó có liên quan đến những phần khác của vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính;

3. Một bên hoặc các bên không đồng ý tiếp tục hòa giải, đối thoại hoặc vắng mặt sau 2 lần được thông báo hợp lệ về việc hòa giải, đối thoại;

4. Trong quá trình hòa giải, đối thoại phát hiện vụ việc thuộc trường hợp quy định tại Điều 19 của Luật này;

5. Một trong các bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính trong quá trình hòa giải, đối thoại;

6. Người nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu rút đơn khởi kiện, đơn yêu cầu.

LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)